
sþ. 311. Fyrirspurn [170. mál]
til iðnaðarráðherra um stofnun Orkuveitu Suðurnesja.

Frá Guðmundi Einarssyni.

1. Hversu langt er undirbúningur að stofnun Orkuveitu Suðurnesja kominn af hálfu
iðnaðarráðuneytisins?

2. Hvenær hyggst ráðherra leggja málið fyrir Alþingi?


